

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

วัน / เดือน / ปี	กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๕	งานด้านวิชาการและวิจัย
๑๙ กรกฎาคม	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการสภาสถาบัน เข้าร่วมการประชุมสภาสถาบันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. โดยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี สจล.
๒๐ กรกฎาคม	รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร สจล. ชี้แจงนโยบายการบริหารงาน สจล. เรื่อง 20 Quick Win ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสถาบัน ให้แก่บุคลากรสถาบันรับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
๑ สิงหาคม	รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร สจล. ร่วมงานปฐมนิเทศ Freshy Festive Orientation 2022 เพื่อพบปะและให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.
๒ สิงหาคม	รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร สจล. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
๔ สิงหาคม	รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร สจล. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสโมสรนักศึกษา สจล. เพื่อหารือการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

วัน / เดือน / ปี	กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๕	งานदानศิลปะและวัฒนธรรม
๒๗ กรกฎาคม	รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร สจล. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานสถาบันที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
๖ สิงหาคม	รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ในงานเดิน - วิ่ง ประเพณีพี่น้องสัมพันธ์ขึ้นเขาเจดีย์ ครั้งที่ ๑๒ และพบประชาคม สจล. ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
๑๑ สิงหาคม	รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร สจล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี- พันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

ภายหลังจากรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี รายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมสภาสถาบัน มีข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตให้สถาบันดำเนินการ ดังนี้

#### **ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สร้างสรรค์โครงการ**

๑. สถาบันควรกำหนดขอบเขตในการจัดทำโครงการของแต่ละคณะ/วิทยาลัย แต่ละ ชั้นปีการศึกษาให้มีความชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการของนักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดให้ มีนักศึกษารุ่นพี่/นักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นที่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี และให้นักศึกษาระดับปริญญา เอกเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อช่วยอาจารย์ในการทำผลงานวิจัย โดยจะเป็นการรวมพลังอันนำไปสู่การ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป

๒. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โครงการ เช่น จัดให้มีงาน นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และมีการมอบรางวัล/ประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ผลิต ผลงานดีเด่น โดยเชิญภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน รวมทั้ง ขอการสนับสนุนรางวัลจากภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยปลุกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการ สร้างสรรค์โครงการ

๓. ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การปรับเปลี่ยนงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

### ด้านความปลอดภัย

สถาบันควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษา เช่น ด้านจรรยาภายในสถาบัน เนื่องจากพื้นที่ของสถาบันมีการแบ่งพื้นที่เป็น ๔ โซน โดยถนนสาธารณะที่มีการสัญจรอย่างหนาแน่น หากสถาบันสามารถจัดการในเรื่องดังกล่าวให้เห็นว่า มีความปลอดภัยที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ ที่ประชุมสภาสถาบันได้แสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับรักษาการแทนอธิการบดี ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้แก่ การสร้างบรรยากาศของความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำงานไปด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก และขอให้ดำเนินการต่อไป และอีกเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน คือ ความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย “The World Master of Innovation” ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จต่อไป โดยสภาสถาบันพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือทุกเรื่องเพื่อให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

### มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบฝ่ายบริหารสถาบัน นำข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต ของที่ประชุมไปดำเนินการ และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป

ลงชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริญญา วลัยรัชต์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

# มติสภาสถาบัน ๖๕